

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเรื่องทัศนคติของประชาชนอำเภอเมืองหลวงพระบาง จังหวัดหลวงพระบาง ที่มีต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว โดยมีวัตถุประสงค์ ศึกษาถึงความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และพฤติกรรมการลงทุน ของประชาชน อำเภอเมือง หลวงพระบาง จังหวัดหลวงพระบาง ที่มีต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว

ประชากรที่ใช้ในการศึกษานี้ คือประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่ในอำเภอเมืองหลวงพระบาง จังหวัดหลวงพระบาง โดยจะเก็บจากประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 22 ปี ถึง 60 ปี และมีรายได้เฉลี่ย ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 8,000,000 กีบ หรือ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ผู้ศึกษาได้เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 200 ชุด

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ข้อมูลด้านทัศนคติของประชาชนอำเภอเมืองหลวงพระบาง จังหวัดหลวงพระบางที่มีต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว และปัญหาที่มีต่อการลงทุนของประชาชนอำเภอหลวงพระบาง

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ และค่าเฉลี่ย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

จากผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เป็นเพศชาย ร้อยละ 57.5 เพศหญิง ร้อยละ 42.5 ส่วนใหญ่มีอายุ 31 – 40 ปี ร้อยละ 39.5 สถานภาพสมรส ร้อยละ 62.5 การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าปริญญาตรี ร้อยละ 61.0 อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 33.0 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 8,000,000 – 10,500,000 กีบ ร้อยละ 51.5

ส่วนที่ 2 ทศนคติของประชาชนอำเภอเมืองหลวงพระบาง จังหวัดหลวงพระบาง ที่มีต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว

1. ด้านความรู้ความเข้าใจที่มีต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ ความเข้าใจ ต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 64.0) โดยมีคะแนนที่ตอบได้ถูกต้องมากที่สุด 3 อันดับแรกดังนี้ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ประเทศลาวมีตลาดหลักทรัพย์ ตั้งอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ (ร้อยละ 98.5) ประเทศลาวจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ลาวขึ้นเป็นแห่งแรกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเป็นศูนย์กลางสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ลาวให้ความคุ้มครองดูแล เพื่อให้การซื้อขายหลักทรัพย์ดำเนินไปอย่างมีระเบียบ คล่องตัว โปร่งใส ยุติธรรม และยังให้ความคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ 87.0 เท่ากัน) และตลาดหลักทรัพย์ลาวมีหน้าที่ส่งเสริมการออมและการระดมเงินทุนในประเทศ และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจและอุตสาหกรรมภายในประเทศ (ร้อยละ 86.5)

สำหรับเรื่องที่ตอบได้ถูกต้องน้อยที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ เรื่องค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Fee) เท่ากับ 0.15% ของมูลค่าการซื้อขาย โดยมีอัตราขั้นต่ำ เท่ากับ 750,000 กีบ (ร้อยละ 18.5) รองลงมาคือ ช่วงเวลาที่เปิดให้บริการซื้อ - ขายหลักทรัพย์ คือ 08.30 น. – 11.30 น. และมีการประมวล ผลการซื้อขายหลักทรัพย์ จะประมวลผล 2 ครั้งต่อวัน คือ เวลา 10.00 น. และ 11.30 น. (ร้อยละ 22.0) และบริษัทหลักทรัพย์ที่เปิดดำเนินการซื้อขายหุ้นสามัญใน สปป.ลาว มี 3 แห่ง คือ บริษัทหลักทรัพย์ BKT บริษัทหลักทรัพย์ล้านช้าง และบริษัทหลักทรัพย์เอเชียแปซิฟิก (ร้อยละ 28.0)

2. ด้านความคิดเห็นที่มีต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว

จากการศึกษาความคิดเห็นต่อด้านวัตถุประสงค์และบทบาทในการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ลาว พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยโดยรวม (มีค่าเฉลี่ย 4.15) โดยเรื่องที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ลาวเป็นช่องทางการระดมทุนให้แก่บริษัทที่จัดตั้งอยู่ในประเทศลาวและสามารถดึงดูดให้นักลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเข้ามาลงทุน (มีค่าเฉลี่ย 4.24) และความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ตลาดหลักทรัพย์ลาวเป็นองค์กรที่ดีมีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือ (มีค่าเฉลี่ย 4.05)

จากการศึกษาความคิดเห็นต่อด้านความเสี่ยงและผลตอบแทน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วย โดยรวม (มีค่าเฉลี่ย 3.97) โดยเรื่องที่มีความเห็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ในการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวนักลงทุนควรติดตามข่าวสารเพิ่มเติม

ประกอบการตัดสินใจ (มีค่าเฉลี่ย 4.29) ส่วนความคิดเห็นที่มีค่าน้อยที่สุด คือ การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวทำให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพราะกำไรจากการลงทุนไม่ต้องนำไปคำนวณภาษี (มีค่าเฉลี่ย 3.54)

จากการศึกษาความคิดเห็นต่อด้านการดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วย โดยรวม (มีค่าเฉลี่ย 3.48) โดยเรื่องที่มีความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ หุ่นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวสามารถซื้อขายง่าย เช่น ซื้อขายได้ทันทีเมื่อมีความต้องการที่จะซื้อขาย (มีค่าเฉลี่ย 3.72) ส่วนเรื่องที่มีความคิดเห็นที่มีค่าน้อยที่สุด คือ ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเพียงพอและเหมาะสม (มีค่าเฉลี่ย 3.18)

จากการศึกษาความคิดเห็นต่อด้านการกำกับดูแล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยในระดับเฉยๆ โดยรวม (มีค่าเฉลี่ย 3.32) โดยเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวมีระบบบริหารจัดการภายใน ระบบเปิดเผยข้อมูลของบริษัท การจัดทำและรายงานงบการเงินที่ได้มาตรฐาน (มีค่าเฉลี่ย 3.58) สำหรับเรื่องที่มีความคิดเห็นที่มีค่าน้อยที่สุด คือ ระบบการเปิดเผยสารสนเทศโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถเผยแพร่สารสนเทศไปสู่ผู้ลงทุนได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว และมีความยุติธรรม (มีค่าเฉลี่ย 3.11)

3. ด้านพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว

จากผลการศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของผู้ตอบแบบสอบถามในตลาดหลักทรัพย์ลาว พบว่า ส่วนใหญ่มีการออมในรูปแบบเงินฝากธนาคาร ร้อยละ 97.5 พิจารณาข้อมูลจากผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุน ร้อยละ 61.0 มีความคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุน ร้อยละ 21-30 ร้อยละ 29.5 ในปัจจุบันมีความพึงพอใจต่อผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับปานกลาง ร้อยละ 45.0 มีการตัดสินใจจะเข้าไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว ที่จะเปิดให้บริการในจังหวัดหลวงพระบางในอนาคต ร้อยละ 68.0 ส่วนใหญ่มีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ คือ ไม่คำนึงถึงความเสี่ยง ร้อยละ 56.0 ลงทุนในเงินฝากธนาคาร ร้อยละ 97.5 และลักษณะของหลักทรัพย์ที่จะเลือกลงทุนของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกลงทุนด้วยลักษณะของหลักทรัพย์ที่มีการจ่ายปันผลที่แน่นอนในอัตราที่เหมาะสม ร้อยละ 72.5

เมื่อจำแนกตามประสบการณ์ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวพบว่า ผู้ลงทุนส่วนใหญ่เลือกเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวเพราะต้องการผลตอบแทนระยะยาวในรูปแบบของเงินปันผล ร้อยละ 74.5 ซึ่งมีระยะเวลาที่เข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว มากกว่า 6 เดือน ร้อยละ 81.3 และระยะเวลาที่ถือครองหลักทรัพย์มากกว่า 1 ปี ร้อยละ 40.6 พร้อมนี้ผู้ลงทุนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในหนึ่งสัปดาห์ ร้อยละ 61.0 ใช้ปัจจัยพื้นฐานในการพิจารณาเพื่อลงทุนใน

หลักทรัพย์ลาว ร้อยละ 56.0 ส่วนใหญ่พิจารณาข้อมูลในอดีต เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ร้อยละ 54.0 มีความรู้ลึกซึ้งๆ ต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ร้อยละ 42.4 มีการศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวในการศึกษาข้อมูลงบการเงินของบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว ร้อยละ 83.0 และต้องการให้มีการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว ผ่านช่องทางการสัมมนา ร้อยละ 61.0

ผู้ที่เคยลงทุนและปัจจุบันก็ยังลงทุน ร้อยละ 27.5 ด้วยเหตุผลที่ว่า การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวนั้นให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ร้อยละ 94.5

ผู้ที่เคยลงทุนแต่ปัจจุบันเลิกลงทุนแล้ว ร้อยละ 2.0 โดยให้เหตุผลว่า ไม่มีที่ปรึกษาการลงทุนที่เชี่ยวชาญ และไม่มีความรู้ในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการลงทุน ร้อยละ 75.0 เท่ากัน

ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เคยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว ร้อยละ 70.5 ด้วยเหตุผลที่ว่า ขาดความรู้ความเข้าใจต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ ร้อยละ 72.

ส่วนที่ 3 ทักษะคติของประชาชนอำเภอเมืองหลวงพระบาง จังหวัดหลวงพระบาง ที่มีต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว จำแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์ลงทุน

3.1 ทักษะคติของประชาชนอำเภอเมืองหลวงพระบาง จังหวัดหลวงพระบาง ที่มีต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว จำแนกตามเพศ

จากผลการศึกษาคำถาม ความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว จำแนกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งเพศชาย และเพศหญิง โดยรวมแล้วมีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก (มีค่าคะแนนตอบคำถามได้ถูกต้อง ร้อยละ 66.6 และ 62.0)

ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย ตอบคำถามได้ถูกต้องมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ประเทศลาวมีตลาดหลักทรัพย์ ตั้งอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ (ร้อยละ 99.1) รองลงมาคือ ตลาดหลักทรัพย์ลาวให้ความคุ้มครองดูแล เพื่อให้การซื้อขายหลักทรัพย์ดำเนินไปอย่างมีระเบียบ คล่องตัว โปร่งใส ยุติธรรม และยังให้ความคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ร้อยละ 88.7 และนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว สามารถลดความเสี่ยงจากการลงทุนได้ โดยทำการศึกษาประวัติความเป็นมาของบริษัทในอดีต ทำการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต ฟังความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ และดูแนวโน้มของอุตสาหกรรม รวมทั้งติดตามข่าวสารต่างๆ ที่บริษัทเปิดเผย ร้อยละ 87.0 และคำถามที่เพศชายตอบได้ถูกต้องน้อยที่สุด 3 อันดับแรก คือ ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Fee) เท่ากับ 0.15% ของมูลค่าการซื้อขาย โดยมีอัตราขั้นต่ำ เท่ากับ 750,000 กีบ (ร้อยละ 21.7) รองลงมาคือ ช่วงเวลาที่เปิด

ให้บริการซื้อ - ขายหลักทรัพย์ คือ 08.30 น. – 11.30 น. และ มีการประมวลผลการซื้อขายหลักทรัพย์ จะประมวลผล 2 ครั้งต่อวัน คือ เวลา 10.00 น. และ 11.30 น. (ร้อยละ 22.6) และบริษัทหลักทรัพย์ที่เปิดดำเนินการซื้อขายหุ้นสามัญใน สปป.ลาว มี 3 แห่ง คือ บริษัทหลักทรัพย์ BKT บริษัทหลักทรัพย์ ล้านช้าง และบริษัทหลักทรัพย์เอเชียแปซิฟิก (ร้อยละ 29.6)

ผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิง พบว่า ตอบคำถามได้ถูกต้องมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ ความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง ประเทศลาวมีตลาดหลักทรัพย์ ตั้งอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ (ร้อยละ 97.7) รองลงมาคือ ประเทศลาวจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ลาวขึ้นเป็นแห่งแรกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเป็นศูนย์กลางสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละ 88.2) และตลาดหลักทรัพย์ลาวมีหน้าที่ส่งเสริมการออมและการระดมเงินทุนในประเทศและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจและอุตสาหกรรมภายในประเทศ (ร้อยละ 85.9) สำหรับเรื่องที่ตอบคำถามได้ถูกต้องน้อยที่สุด คือ ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Fee) เท่ากับ 0.15% ของมูลค่าการซื้อขาย โดยมีอัตราขั้นต่ำเท่ากับ 750,000 กีบ (ร้อยละ 14.1) รองลงมาคือ ช่วงเวลาที่เปิดให้บริการซื้อ - ขายหลักทรัพย์ คือ 08.30น. – 11.30 น. และมีการประมวลผลการซื้อขายหลักทรัพย์ จะประมวลผล 2 ครั้งต่อวัน คือ เวลา 10.00น. และ 11.30 น. (ร้อยละ 21.2) และนักลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ด้วยตัวเองทางอินเทอร์เน็ต โดยไม่จำเป็นต้องส่งคำสั่งผ่านตัวแทนผู้จำหน่าย (ร้อยละ 23.5)

จากผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว จำแนกตามเพศ พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย โดยรวมมีความเห็นด้วย ต่อด้านวัตถุประสงค์และบทบาทในการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ลาว (มีค่าเฉลี่ย 4.13) โดยมีความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ตลาดหลักทรัพย์ลาวเป็นช่องทางการระดมทุนให้แก่บริษัทที่จัดตั้งอยู่ในประเทศลาว และสามารถดึงดูดให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาลงทุน และตลาดหลักทรัพย์ลาวเป็นแหล่งลงทุนที่น่าสนใจ (มีค่าเฉลี่ย 4.23 เท่ากัน) สำหรับเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ตลาดหลักทรัพย์ลาวเป็นองค์กรที่ดีมีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือ (มีค่าเฉลี่ย 4.02)

ด้านความเสี่ยงและผลตอบแทน พบว่า โดยรวมเพศชายมีความเห็นด้วย (มีค่าเฉลี่ย 4.00) โดยมีความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ในการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวนักลงทุนควรติดตามข่าวสารเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจ (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36) และความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวทำให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพราะกำไรจากการลงทุนไม่ต้องนำไปคำนวณภาษี (มีค่าเฉลี่ย 3.47)

ด้านการดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ลาว พบว่า โดยรวมเพศชายมีความเห็นด้วย ในระดับเฉยๆ (มีค่าเฉลี่ย 3.39) โดยมีความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์มีความเหมาะสม (มีค่าเฉลี่ย 3.63) สำหรับความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ตลาดหลักทรัพย์ลาวมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง (มีค่าเฉลี่ย 3.03)

ด้านการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ลาว พบว่า เพศชาย โดยรวมมีความเห็นด้วยในระดับเฉยๆ (มีค่าเฉลี่ย 3.35) โดยมีความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวมีระบบบริหารจัดการภายใน ระบบเปิดเผยข้อมูลของบริษัท การจัดทำและรายงานงบการเงินที่ได้มาตรฐาน (มีค่าเฉลี่ย 3.63) สำหรับความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ลาว มีความรวดเร็วในการตัดสินใจต่อการลงทุน และระบบการเปิดเผยสารสนเทศโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถเผยแพร่สารสนเทศไปสู่ผู้ลงทุนได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว และมีความยุติธรรม (มีค่าเฉลี่ย 3.15 เท่ากัน)

ผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิง พบว่า โดยรวมมีความเห็นในระดับที่เห็นด้วยต่อด้านวัตถุประสงค์และบทบาทในการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ลาว (มีค่าเฉลี่ย 4.17) โดยมีความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ตลาดหลักทรัพย์ลาวเป็นช่องทางการระดมทุนให้แก่บริษัทที่จัดตั้งอยู่ในประเทศลาว และสามารถดึงดูดให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาลงทุน (มีค่าเฉลี่ย 4.25) สำหรับเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ตลาดหลักทรัพย์ลาวมีการคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการเติบโตสูง (มีค่าเฉลี่ย 4.09)

ด้านความเสี่ยงและผลตอบแทน พบว่า เพศหญิง มีความเห็นด้วย โดยรวม (มีค่าเฉลี่ย 3.93) โดยมีความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ในการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวนักลงทุนควรติดตามข่าวสารเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจ (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20) และความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวทำให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพราะกำไรจากการลงทุนไม่ต้องนำไปคำนวณภาษี (มีค่าเฉลี่ย 3.65)

ด้านการดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ลาว พบว่า โดยรวมเพศหญิง มีความเห็นด้วย (มีค่าเฉลี่ย 3.53) โดยมีความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์มีความเหมาะสม (มีค่าเฉลี่ย 3.68) สำหรับความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเพียงพอและเหมาะสม (มีค่าเฉลี่ย 3.29)

ด้านการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ลาว พบว่า โดยรวมเพศหญิง มีความเห็นด้วยในระดับเฉยๆ (มีค่าเฉลี่ย 3.30) โดยมีความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวมีระบบบริหารจัดการภายใน ระบบเปิดเผยข้อมูลของบริษัท การจัดทำและรายงานงบการเงินที่ได้มาตรฐาน (มีค่าเฉลี่ย 3.51) สำหรับความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ลาว มีความรวดเร็วในการตัดสินใจต่อการลงทุน และ

ระบบการเปิดเผยสารสนเทศโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถเผยแพร่สารสนเทศไปสู่ผู้ลงทุนได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว และมีความยุติธรรม (มีค่าเฉลี่ย 3.06 เท่ากัน)

จากผลการศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งเพศชาย และเพศหญิง ส่วนใหญ่ มีเงินออมในเงินฝากธนาคารมากที่สุด มีการพิจารณาข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุนจากผลตอบแทนจากการลงทุน มีความคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 21-30 ความพึงพอใจต่อผลตอบแทนจากการลงทุนปัจจุบันในระดับปานกลาง ตัดสินใจจะเข้าไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว มีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงต่อการลงทุนได้สูงคือไม่คำนึงถึงความเสี่ยง มีการลงทุนในเงินฝากธนาคารมากที่สุดในปัจจุบัน และต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีลักษณะการจ่ายปันผลที่แน่นอนในอัตราที่เหมาะสม เหมือนกัน

เมื่อจำแนกตามประสบการณ์ลงทุนของผู้ตอบแบบทั้งเพศชายและเพศหญิง พบว่า สาเหตุหลักที่เลือกเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว เนื่องจาก ต้องการผลตอบแทนระยะยาว ในรูปของเงินปันผล มีระยะเวลาเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว มากกว่า 6 เดือน และระยะเวลาที่ถือครองหลักทรัพย์ ส่วนใหญ่ถือครองหลักทรัพย์มากกว่า 1 ปี ไม่มีการทำการซื้อขายหลักทรัพย์เลยในหนึ่งสัปดาห์ ใช้ปัจจัยพื้นฐานในการพิจารณาเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ลาว มีการพิจารณาข้อมูลในอดีตเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน มีความรู้สึกที่พอใจต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว มีการศึกษาข้อมูลงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาว และต้องการให้มีการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว ผ่านช่องทางทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ เหมือนกัน

ผู้ที่ลงทุนและปัจจุบันก็ยังลงทุนอยู่ ทั้งเพศชายและเพศหญิง ให้เหตุผลว่าเนื่องจากเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว มากที่สุด เหมือนกัน

ผู้ที่เคยลงทุนแต่ปัจจุบันเลิกลงทุนแล้ว ทั้งเพศชายและเพศหญิง ให้เหตุผลว่าเนื่องจากไม่มีที่ปรึกษาการลงทุนที่เชี่ยวชาญ และไม่มีความรู้ในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการลงทุน เท่ากัน เหมือนกัน

ผู้ที่ยังไม่เคยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวทั้งเพศชาย และเพศหญิง ให้เหตุผลว่าเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ เป็นลำดับแรก เหมือนกัน

3.2 ทักษะของประชาชนอำเภอเมืองหลวงพระบาง จังหวัดหลวงพระบาง ที่มีต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว จำแนกตามอายุ

จากการศึกษาความรู้ ความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว จำแนกตามอายุ พบว่า โดยรวมแล้วผู้ตอบแบบสอบถามระดับอายุ 22 - 30 ปี มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง (ตอบคำถามถูกร้อยละ 58.6) ระดับอายุ 31 - 40 ปี มีความรู้ความเข้าใจในระดับ มาก (ตอบคำถามถูกร้อยละ 67.2) ระดับอายุ 41 - 50 ปี มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก (ตอบคำถามถูกร้อยละ 66.6) และระดับอายุ 51 - 60 ปี มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง (ตอบคำถามถูกร้อยละ 59.4)

ผู้ตอบแบบสอบถามระดับอายุ 31 - 40 ปี มีความรู้ ความเข้าใจ ที่ตอบได้ถูกต้องมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ ประเทศลาวมีตลาดหลักทรัพย์ ตั้งอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ (ร้อยละ 98.1) รองลงมาคือ ตลาดหลักทรัพย์ลาวมีหน้าที่ส่งเสริมการออมและการระดมเงินทุนในประเทศ และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจและอุตสาหกรรมภายในประเทศ (ร้อยละ 92.5) และตลาดหลักทรัพย์ลาวให้ความคุ้มครองดูแล เพื่อให้การซื้อขายหลักทรัพย์ดำเนินไปอย่างมีระเบียบ คล่องตัว โปร่งใส ยุติธรรมและยังให้ความคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ 90.5) สำหรับเรื่องที่ตอบได้ถูกต้องน้อยที่สุด 3 อันดับแรก คือ ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Fee) เท่ากับ 0.15% ของมูลค่าการซื้อขาย โดยมีอัตราขั้นต่ำ เท่ากับ 750,000 กีบ (ร้อยละ 15.0) รองลงมาคือ ช่วงเวลาที่เปิดให้บริการซื้อ - ขายหลักทรัพย์ คือ 08.30 น. - 11.30 น. และมีการประมวลผลการซื้อขายหลักทรัพย์จะประมวลผล 2 ครั้งต่อวัน คือ เวลา 10.00 น.และ 11.30 น. (ร้อยละ 20.7) และ บริษัทหลักทรัพย์ที่เปิดดำเนินการซื้อขายหุ้นสามัญใน สปป.ลาว มี 3 แห่ง คือ บริษัทหลักทรัพย์ BKT บริษัทหลักทรัพย์ล้านช้าง และบริษัทหลักทรัพย์เอเชียแปซิฟิก (ร้อยละ 28.3)

ผู้ตอบแบบสอบถามระดับอายุ 31 - 40 ปี มีความรู้ ความเข้าใจ ที่ตอบได้ถูกต้องมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ ประเทศลาวมีตลาดหลักทรัพย์ ตั้งอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ (ร้อยละ 97.5) รองลงมาคือ ตลาดหลักทรัพย์ลาวให้ความคุ้มครองดูแล เพื่อให้การซื้อขายหลักทรัพย์ดำเนินไปอย่างมีระเบียบ คล่องตัว โปร่งใส ยุติธรรมและยังให้ความคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ 92.4) และนักลงทุนต้องเซ็นต์เอกสารลงทะเบียนนักลงทุน เปิดบัญชีการซื้อขายกับบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละ 88.6) สำหรับความรู้ ความเข้าใจที่ตอบได้ถูกต้องน้อยที่สุด 3 อันดับแรกคือ ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Fee) เท่ากับ 0.15% ของมูลค่าการซื้อขาย โดยมีอัตราขั้นต่ำ เท่ากับ 750,000 กีบ (ร้อยละ 21.5) รองลงมาคือ ช่วงเวลาที่เปิดให้บริการซื้อ - ขายหลักทรัพย์ คือ 08.30 น. - 11.30 น. และมีการประมวลผลการซื้อขายหลักทรัพย์จะประมวลผล 2 ครั้งต่อวัน คือ เวลา 10.00 น.และ 11.30 น. (ร้อยละ 29.1) และบริษัทหลักทรัพย์ที่เปิด

ดำเนินการซื้อขายหุ้นสามัญใน สปป.ลาว มี 3 แห่ง คือ บริษัทหลักทรัพย์ BKT บริษัทหลักทรัพย์ ล้านช้าง และบริษัทหลักทรัพย์เอเชียแปซิฟิก (ร้อยละ 31.6)

ระดับอายุ 41 – 50 ปี มีความรู้ ความเข้าใจ ที่ตอบได้ถูกต้องมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ประเทศลาวมีตลาดหลักทรัพย์ ตั้งอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ (ร้อยละ 100.0) รองลงมาคือ ตลาดหลักทรัพย์ลาวมีหน้าที่ส่งเสริมการออมและการระดมเงินทุนในประเทศและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจและอุตสาหกรรมภายในประเทศ (ร้อยละ 93.5) และประเทศลาวจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ลาวขึ้นเป็นแห่งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเป็น ศูนย์กลางสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละ 91.3) สำหรับความรู้ ความเข้าใจที่ตอบได้ถูกต้อง น้อยที่สุด 3 อันดับแรกคือ ช่วงเวลาที่เปิดให้บริการซื้อ - ขายหลักทรัพย์ คือ 08.30 น. – 11.30 น. และ มีการประมวลผลการซื้อขายหลักทรัพย์ จะประมวลผล 2 ครั้งต่อวัน คือ เวลา 10.00 น. และ 11.30 น. (ร้อยละ 15.2) รองลงมาคือ ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Fee) เท่ากับ 0.15% ของมูลค่าการซื้อขาย โดยมีอัตราขั้นต่ำ เท่ากับ 750,000 กีบ และนักลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ด้วยตัวเองทางอินเทอร์เน็ต โดยไม่จำเป็นต้องส่งคำสั่งผ่านตัวแทนผู้จำหน่าย (ร้อยละ 21.7 เท่ากัน) และบริษัทหลักทรัพย์ที่เปิดดำเนินการซื้อขายหุ้นสามัญใน สปป.ลาว มี 3 แห่ง คือ บริษัทหลักทรัพย์ BKT บริษัทหลักทรัพย์ ล้านช้าง และบริษัทหลักทรัพย์เอเชียแปซิฟิก (ร้อยละ 26.0)

ระดับอายุ 51 – 60 ปี มีความรู้ ความเข้าใจ ที่ตอบได้ถูกต้องได้มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ประเทศลาวมีตลาดหลักทรัพย์ ตั้งอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ (ร้อยละ 100.0) รองลงมา คือ นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว สามารถลดความเสี่ยงจากการลงทุนได้ โดยทำการศึกษาประวัติความเป็นมาของบริษัทในอดีต ทำการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต ฟังความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ และดูแนวโน้มของอุตสาหกรรม รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่บริษัทเปิดเผย (ร้อยละ 95.5) และตลาดหลักทรัพย์ลาวมีหน้าที่ส่งเสริมการออมและการระดมเงินทุนในประเทศและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจและอุตสาหกรรมภายในประเทศ (ร้อยละ 90.9) สำหรับความรู้ความเข้าใจที่ตอบได้ถูกต้องได้น้อยที่สุด 3 อันดับแรก คือ ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Fee) เท่ากับ 0.15% ของมูลค่าการซื้อขาย โดยมีอัตราขั้นต่ำเท่ากับ 750,000 กีบ (ร้อยละ 9.0) รองลงมาคือ ช่วงเวลาที่เปิดให้บริการซื้อ - ขายหลักทรัพย์ คือ 08.30 น. – 11.30 น. และมีการประมวลผลการซื้อขายหลักทรัพย์ จะประมวลผล 2 ครั้งต่อวัน คือ เวลา 10.00 น. และ 11.30 น. (ร้อยละ 13.6) และบริษัทหลักทรัพย์ที่เปิดดำเนินการซื้อขายหุ้นสามัญใน สปป.ลาว มี 3 แห่ง คือ บริษัทหลักทรัพย์ BKT บริษัทหลักทรัพย์ ล้านช้างและบริษัทหลักทรัพย์เอเชียแปซิฟิก และนักลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ด้วยตัวเองทางอินเทอร์เน็ต โดยไม่จำเป็นต้องส่งคำสั่งผ่านตัวแทนผู้จำหน่าย (ร้อยละ 18.2 เท่ากัน)

จากผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว จำแนกตามอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามระดับอายุ 22 – 30 ปี โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับที่เห็นด้วย ต่อวัตถุประสงค์และบทบาทในการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ลาว (มีค่าเฉลี่ย 4.13) โดยเรื่องที่มีความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ตลาดหลักทรัพย์ลาวเป็นช่องทางการระดมทุนให้แก่บริษัทที่จัดตั้งอยู่ในประเทศลาวและสามารถดึงดูดให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาลงทุน (มีค่าเฉลี่ย 4.36) สำหรับเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ตลาดหลักทรัพย์ลาวมีการคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการเติบโตสูง (มีค่าเฉลี่ย 4.00)

ด้านความเสี่ยงและผลตอบแทน พบว่า โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับที่เห็นด้วย (มีค่าเฉลี่ย 3.71) โดยเรื่องที่มีความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ในการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวต้องตัดสินใจลงทุนด้วยความรู้ ความเข้าใจของนักลงทุนเป็นหลัก (มีค่าเฉลี่ย 4.17) และความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวทำให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพราะกำไรจากการลงทุนไม่ต้องนำไปคำนวณภาษี (มีค่าเฉลี่ย 3.17)

การดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ลาว พบว่า โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับที่เห็นด้วย (มีค่าเฉลี่ย 3.53) โดยเรื่องที่มีความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์มีความเหมาะสม (มีค่าเฉลี่ย 3.72) สำหรับเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเพียงพอและเหมาะสม (มีค่าเฉลี่ย 3.21)

การกำกับดูแลของตลาดหลักทรัพย์ลาว พบว่า โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับที่เห็นด้วย (มีค่าเฉลี่ย 3.60) โดยเรื่องที่มีความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวมีระบบบริหารจัดการภายใน ระบบเปิดเผยข้อมูลของบริษัท การจัดทำและรายงานงบการเงินที่ได้มาตรฐาน (มีค่าเฉลี่ย 3.77) สำหรับเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ลาว มีความรวดเร็วในการตัดสินใจต่อการลงทุน (มีค่าเฉลี่ย 3.42)

ผู้ตอบแบบสอบถามระดับอายุ 31 – 40 ปี พบว่า โดยรวมมีความคิดเห็นต่อวัตถุประสงค์และบทบาทในการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ลาว อยู่ในระดับที่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (มีค่าเฉลี่ย 4.26) โดยมีประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงมากที่สุด คือ ตลาดหลักทรัพย์ลาวเป็นช่องทางการระดมทุนให้แก่บริษัทที่จัดตั้งอยู่ในประเทศลาวและสามารถดึงดูดให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาลงทุน (มีค่าเฉลี่ย 4.33) สำหรับเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ตลาดหลักทรัพย์ลาวเป็นองค์กรที่ดีมีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือ (มีค่าเฉลี่ย 4.18)

ด้านความเล็งและผลตอบแทน โดยรวมแล้วมีความคิดเห็นในระดับที่เห็นด้วย (มีค่าเฉลี่ย 4.09) โดยมีประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงมากที่สุด คือ ในการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว นักลงทุนควรติดตามข่าวสารเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจ (มีค่าเฉลี่ย 4.42) สำหรับเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวทำให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพราะถ้าไรจากการลงทุนไม่ต้องนำไปคำนวณภาษี (มีค่าเฉลี่ย 3.70)

การดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ลาว โดยรวมแล้วมีความคิดเห็นในระดับที่เห็นด้วย (มีค่าเฉลี่ย 3.55) โดยความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์มีความเหมาะสม (มีค่าเฉลี่ย 3.78) สำหรับเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ตลาดหลักทรัพย์ลาวมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง (มีค่าเฉลี่ย 3.25)

การกำกับดูแลของตลาดหลักทรัพย์ลาว โดยรวมแล้วมีความคิดเห็นในระดับที่เห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 3.42) โดยความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวมีระบบบริหารจัดการภายใน ระบบเปิดเผยข้อมูลของบริษัท การจัดทำและรายงานงบการเงินที่ได้มาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย 3.70) สำหรับเรื่องที่มีความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ลาว มีความรวดเร็วในการตัดสินใจต่อการลงทุน (มีค่าเฉลี่ย 3.15)

ผู้ตอบแบบสอบถามระดับอายุ 41 – 50 ปี โดยรวมแล้วมีความคิดเห็นต่อวัตถุประสงค์และบทบาทในการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ลาว ในระดับที่เห็นด้วย (มีค่าเฉลี่ย 4.06) โดยมีประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงมากที่สุด คือ ในเรื่องตลาดหลักทรัพย์ลาวเป็นแหล่งลงทุนที่น่าสนใจ (มีค่าเฉลี่ย 4.22) สำหรับเรื่องที่มีความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ตลาดหลักทรัพย์ลาวเป็นองค์กรหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการระดมเงินออม จัดสรรเงินทุนในตลาดทุน ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศลาวได้อย่างยั่งยืน (มีค่าเฉลี่ย 3.96)

ด้านความเล็งและผลตอบแทน โดยรวมแล้วมีความคิดเห็นในระดับที่เห็นด้วย (มีค่าเฉลี่ย 4.05) โดยมีประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงมากที่สุด คือ ในการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว นักลงทุนควรติดตามข่าวสารเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจ (มีค่าเฉลี่ย 4.33) สำหรับเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวทำให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพราะถ้าไรจากการลงทุนไม่ต้องนำไปคำนวณภาษี (มีค่าเฉลี่ย 3.72)

ด้านการดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ลาว โดยรวมแล้วมีความคิดเห็นในระดับที่เฉยๆ (มีค่าเฉลี่ย 3.36) โดยความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ตลาดหลักทรัพย์ลาวมีระเบียบการคุ้มครองการซื้อขายของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

(มีค่าเฉลี่ย 3.63) สำหรับเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ตลาดหลักทรัพย์ลาวมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง (มีค่าเฉลี่ย 2.98)

ด้านการกำกับดูแลของตลาดหลักทรัพย์ลาว โดยรวมแล้วมีความคิดเห็นในระดับที่เฉยๆ (ค่าเฉลี่ย 3.07) โดยความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวมีระบบบริหารจัดการภายใน ระบบเปิดเผยข้อมูลของบริษัท การจัดทำและรายงานงบการเงินที่ได้มาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย 3.43) สำหรับเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ระบบการเปิดเผยสารสนเทศโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถเผยแพร่สารสนเทศไปสู่ผู้ลงทุนได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็วและมีความยุติธรรม (ค่าเฉลี่ย 2.76)

ผู้ตอบแบบสอบถามระดับอายุ 51 – 60 ปี โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยต่อด้านวัตถุประสงค์และบทบาทในการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ลาว (มีค่าเฉลี่ย 3.97) โดยมีประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงมากที่สุด คือ ตลาดหลักทรัพย์ลาวเป็นแหล่งลงทุนที่น่าสนใจ (มีค่าเฉลี่ย 4.45) สำหรับเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ตลาดหลักทรัพย์ลาวเป็นองค์กรหนึ่งซึ่งช่วยส่งเสริมการระดมเงินออม จัดสรรเงินทุนในตลาดทุน ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศลาวได้อย่างยั่งยืน และตลาดหลักทรัพย์ลาวเป็นองค์กรที่ดีมีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือ (มีค่าเฉลี่ย 3.82 เท่ากัน)

ด้านความเสี่ยงและผลตอบแทน โดยรวมมีความคิดเห็นในระดับที่เห็นด้วย (มีค่าเฉลี่ย 4.01) โดยมีประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย สูงมากที่สุด คือ การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว สิ่งแรกที่นักลงทุนควรทำคือ มีการวางแผนการลงทุนอย่างชัดเจน เช่น วงเงินที่สามารถนำมาลงทุน ระยะเวลาที่ลงทุน ความคาดหวังผลตอบแทน ความสามารถรองรับความเสี่ยงและวางแผนขยายวงเงินในการลงทุน (มีค่าเฉลี่ย 4.45) สำหรับเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ บังคับทางการเมืองส่งผลต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว เพราะรัฐบาลเป็นผู้กำหนดนโยบายต่างๆ ที่มีผลต่อเศรษฐกิจโดยตรง (มีค่าเฉลี่ย 3.32)

ด้านการดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ลาว โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับที่เฉยๆ (มีค่าเฉลี่ย 3.05) โดยมีประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงมากที่สุด คือ ตลาดหลักทรัพย์ลาวมีระเบียบการคุ้มครองการซื้อขายของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม (มีค่าเฉลี่ย 3.32) สำหรับเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ตลาดหลักทรัพย์ลาวมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง (มีค่าเฉลี่ย 2.77)

ด้านการกำกับดูแลของตลาดหลักทรัพย์ลาว โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับที่เฉยๆ (มีค่าเฉลี่ย 2.85) โดยความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ลาว มีความโปร่งใส ถูกต้อง และเพียงพอให้ผู้ลงทุนสามารถตัดสินใจลงทุน

(มีค่าเฉลี่ย 3.05) สำหรับเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ระบบการเปิดเผยสารสนเทศโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถเผยแพร่สารสนเทศไปสู่ผู้ลงทุนได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็วและมีความยุติธรรม (มีค่าเฉลี่ย 2.68)

จากผลการศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทุกระดับอายุ 22- 30 ปี ส่วนมากมีเงินออมในเงินฝากธนาคาร (ร้อยละ 96.2) พิจารณาข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุนจากผลตอบแทนจากการลงทุน (ร้อยละ 58.5) มีความต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับ 21 - 30% (ร้อยละ 28.3) มีความพึงพอใจต่อผลตอบแทนจากการลงทุนในปัจจุบันในระดับปานกลาง (ร้อยละ 52.8) มีการตัดสินใจที่จะเข้าไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวในอนาคต (ร้อยละ 58.5) มีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน ส่วนใหญ่ไม่คำนึงถึงความเสี่ยง (ร้อยละ 67.9) ลงทุนในปัจจุบันในเงินฝากธนาคาร (ร้อยละ 98.1) และต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการจ่ายปันผลที่แน่นอนในอัตราที่เหมาะสม

เมื่อจำแนกตามประสบการณ์การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว พบว่า สาเหตุที่ผู้ลงทุนเลือกเข้ามาลงทุนเนื่องจากต้องการผลตอบแทนระยะยาวในรูปของเงินปันผล (ร้อยละ 80.8) มีระยะเวลาที่เข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวของนักลงทุนมากกว่า 6 เดือน (ร้อยละ 84.6) ระยะเวลาที่ถือครองหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ลาว 6 เดือน - 1 ปี (ร้อยละ 42.3) ส่วนใหญ่ไม่มีการทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ในหนึ่งสัปดาห์ และไม่มีการทำการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อวัน (ร้อยละ 57.7 เท่ากัน) ใช้ปัจจัยพื้นฐานในการพิจารณาลงทุน (ร้อยละ 57.7) ใช้ข้อมูลในอดีตประกอบการตัดสินใจลงทุน (ร้อยละ 50.0) มีความรู้สึกเฉยๆ ต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว (ร้อยละ 50.0) มีการศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาว เพื่อศึกษาข้อมูลงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว (ร้อยละ 73.0) ต้องการให้เผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 57.7) และต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการจ่ายเงินปันผลแน่นอนและในอัตราที่เหมาะสม (ร้อยละ 71.7)

ผู้ที่เคยลงทุนและปัจจุบันก็ยังลงทุน ให้สาเหตุที่ว่าให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว (ร้อยละ 92.0)

ผู้ที่เคยลงทุน แต่ปัจจุบันเลิกลงทุนแล้ว ให้สาเหตุที่ว่าขาดทุนจากตลาดหลักทรัพย์ (ร้อยละ 100.0)

ผู้ที่ไม่เคยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว ให้สาเหตุที่ว่าขาดความรู้ความเข้าใจต่อการลงทุนในหลักทรัพย์มากที่สุด (ร้อยละ 85.2)

ผู้ตอบแบบสอบถามทุกระดับอายุ 22- 30 ปี ส่วนมากมีเงินออมในเงินฝากธนาคาร (ร้อยละ 97.5) พิจารณาข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุนจากผลตอบแทนจากการลงทุน (ร้อยละ 62.0) มีความต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับ 21 - 30% (ร้อยละ 30.4) มีความพึงพอใจต่อผลตอบแทนจากการลงทุนในปัจจุบันในระดับปานกลาง (ร้อยละ 39.2) มีการตัดสินใจที่จะเข้าไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวในอนาคต (ร้อยละ 73.4) มีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน ส่วนใหญ่ไม่คำนึงถึงความเสี่ยง (ร้อยละ 57.0) ลงทุนในปัจจุบันในเงินฝากธนาคาร (ร้อยละ 96.2) และต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการจ่ายเงินปันผล แน่แน่นอนและในอัตราที่เหมาะสม (ร้อยละ 69.6)

เมื่อจำแนกตามประสบการณ์ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว พบว่า สาเหตุที่ผู้ลงทุนเลือกเข้ามาลงทุนเนื่องจากต้องการผลตอบแทนระยะยาวในรูปของเงินปันผล (ร้อยละ 73.9) มีระยะเวลาที่เข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวของนักลงทุนมากกว่า 6 เดือน (ร้อยละ 82.6) ระยะเวลาที่ถือครองหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ลาว 6 เดือน - 1 ปี (ร้อยละ 34.8) ส่วนใหญ่ไม่มีการทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ในหนึ่งสัปดาห์ และไม่มีการทำการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อวัน (ร้อยละ 60.9 เท่ากัน) ใช้ปัจจัยพื้นฐานในการพิจารณาการลงทุน (ร้อยละ 69.5) ใช้ข้อมูลในอดีตประกอบการตัดสินใจลงทุน (ร้อยละ 60.9) มีความรู้สึกเฉยๆ ต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว (ร้อยละ 34.8) มีการศึกษาข้อมูลจาก เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวเพื่อศึกษาข้อมูลงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว (ร้อยละ 86.9) ต้องการให้เผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวและอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 65.2 เท่ากัน)

ผู้ที่เคยลงทุนและปัจจุบันก็ยังลงทุน ให้สาเหตุที่ว่าให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว (ร้อยละ 90.5)

ผู้ที่เคยลงทุน แต่ปัจจุบันเลิกลงทุนแล้ว ให้สาเหตุที่ว่า ไม่มีที่ปรึกษาการลงทุนที่เชี่ยวชาญ และไม่มีความรู้ในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการลงทุน (ร้อยละ 100.0)

ผู้ที่ไม่เคยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว ให้สาเหตุที่ว่าขาดความรู้ความเข้าใจต่อการลงทุนในหลักทรัพย์มากที่สุด (ร้อยละ 76.8)

ผู้ตอบแบบสอบถามทุกระดับอายุ 41- 50 ปี ส่วนมากมีเงินออมในเงินฝากธนาคาร (ร้อยละ 97.8) พิจารณาข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุนจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ (ร้อยละ 73.9) มีความต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับ 21 - 30% (ร้อยละ 26.0) มีความพึงพอใจต่อผลตอบแทนจากการลงทุนในปัจจุบันในระดับปานกลาง (ร้อยละ 43.5) ตัดสินใจที่จะเข้าไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวในอนาคต (ร้อยละ 80.4) มีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน ส่วนใหญ่ไม่คำนึงถึงความเสี่ยง (ร้อยละ 43.5) ลงทุนในปัจจุบันในเงินฝาก

ธนาคาร (ร้อยละ 97.8) และต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการจ่ายเงินปันผลแน่นอน และในอัตราที่เหมาะสม (ร้อยละ 71.7)

เมื่อจำแนกตามประสบการณ์ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว พบว่า สาเหตุที่ผู้ลงทุนเลือกเข้ามาลงทุนเนื่องจากต้องการผลตอบแทนระยะยาวในรูปของเงินปันผล (ร้อยละ 57.1) มีระยะเวลาที่เข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวของนักลงทุนมากกว่า 6 เดือน (ร้อยละ 71.4) มีระยะเวลาในการถือครองหลักทรัพย์ มากกว่า 1 ปี (ร้อยละ 71.4) ส่วนใหญ่ไม่มีการทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ในหนึ่งสัปดาห์ และไม่มีการทำการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อวัน (ร้อยละ 71.4 เท่ากัน) ไม่ได้ใช้ทั้งสองปัจจัย ในการพิจารณาลงทุน (ร้อยละ 42.9) ใช้ข้อมูลจากความน่าเชื่อถือประกอบการตัดสินใจลงทุน (ร้อยละ 71.4) มีความรู้สึกพอใจและรู้สึกเฉยๆ ต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว (ร้อยละ 42.8) มีการศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวเพื่อศึกษาข้อมูลงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว (ร้อยละ 100.0) ต้องการให้เผยแพร่ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการลงทุนผ่านทางคือ ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ให้บริการการศึกษาในด้านการลงทุนและการสัมมนา มากที่สุด (ร้อยละ 57.1 เท่ากัน)

ผู้ที่เคยลงทุนและปัจจุบันก็ยังลงทุน ให้สาเหตุที่ทำให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว (ร้อยละ 71.4)

ผู้ที่ไม่เคยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว ให้สาเหตุที่ว่าไม่มีผู้แนะนำให้คำปรึกษา มากที่สุด (ร้อยละ 66.7)

ผู้ตอบแบบสอบถามทุกระดับอายุ 41 - 50 ปี ส่วนมากมีเงินออมในเงินฝากธนาคาร (ร้อยละ 100.0) พิจารณาข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุนจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ (ร้อยละ 72.7) มีความต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับ 21 - 30% (ร้อยละ 40.9) มีความพึงพอใจต่อผลตอบแทนจากการลงทุนในปัจจุบันในระดับปานกลาง (ร้อยละ 50.0) ตัดสินใจที่จะเข้าไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวในอนาคต (ร้อยละ 45.5) มีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน ส่วนใหญ่ไม่คำนึงถึงความเสี่ยง (ร้อยละ 50.0) ลงทุนในปัจจุบันในเงินฝากธนาคาร (ร้อยละ 100.0) และต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการจ่ายเงินปันผลแน่นอน และในอัตราที่เหมาะสม (ร้อยละ 86.4)

เมื่อจำแนกตามประสบการณ์ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว พบว่า สาเหตุที่ผู้ลงทุนเลือกเข้ามาลงทุนเนื่องจากต้องการเก็บกำไรระยะสั้น ต้องการผลตอบแทนที่มากกว่าธนาคาร และต้องการผลตอบแทนระยะยาวในรูปของเงินปันผล (ร้อยละ 66.7) มีระยะเวลาที่เข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวของนักลงทุนมากกว่า 6 เดือน (ร้อยละ 66.7) มีระยะเวลาในการถือครองหลักทรัพย์ มากกว่า 1 ปี (ร้อยละ 66.7) ส่วนใหญ่ไม่มีการทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ในหนึ่ง

สัปดาห์ และไม่มีการทำงานซื้อขายหลักทรัพย์ต่อวัน (ร้อยละ 66.7 เท่ากัน) ใช้ปัจจัยด้านพื้นฐาน และปัจจัยด้านเทคนิคในการพิจารณาลงทุน (ร้อยละ 66.7 เท่ากัน) ใช้ข้อมูลข้อมูลในอดีตและความน่าเชื่อถือ ประกอบการตัดสินใจลงทุน (ร้อยละ 100.0 เท่ากัน) มีความรู้ลึกซึ้งไม่พอใจแต่ยังสนใจลงทุนที่มีต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ลาว (ร้อยละ 66.7) มีการศึกษาข้อมูลจาก เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวเพื่อศึกษาข้อมูลงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว (ร้อยละ 100.0) ต้องการให้เผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ อินเทอร์เน็ต และการสัมมนา(ร้อยละ 100.0 เท่ากัน)

ผู้ที่เคยลงทุนและปัจจุบันก็ยังลงทุน ให้สาเหตุที่ว่าให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว และโอกาสในอนาคต (ร้อยละ 100.0 เท่ากัน)

ผู้ที่ไม่เคยลงทุน ให้เหตุผลที่เนื่องจากว่า ไม่เข้าใจระบบตลาดหลักทรัพย์ลาว เพียงพอ ไม่มีที่ปรึกษาการลงทุนที่เชี่ยวชาญ และไม่มีความรู้ในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการลงทุน (ร้อยละ 100.0 เท่ากัน)

ผู้ที่ไม่เคยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว ให้สาเหตุที่ว่า ขาดความรู้ความเข้าใจต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ (ร้อยละ 73.7)

3.3 ทักษะของประชาชนอำเภอหลวงพระบาง ที่มีต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว จำแนกตามประสบการณ์ลงทุน

จากการศึกษาความรู้ ความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว จำแนกตามประสบการณ์ลงทุน พบว่า โดยรวมแล้วผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ลงทุน มีความรู้ ความเข้าใจต่อภาพรวมของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวโดยรวมแล้ว มีความรู้ ความเข้าใจในระดับมาก (ตอบถูกร้อยละ 70.0) และผู้ที่ไม่ม่ประสบการณ์ลงทุน โดยรวมแล้วมีความรู้ ความเข้าใจในระดับมาก (ตอบถูกร้อยละ 61.8)

ผู้ที่มีประสบการณ์ลงทุน มีความรู้ความเข้าใจ ในระดับมากที่ตอบได้ถูกต้อง มากที่สุด 3 อันดับแรกคือ ประเทศลาวมีตลาดหลักทรัพย์ ตั้งอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ (ตอบถูกร้อยละ 98.3) รองลงมาคือ ประเทศลาวจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ลาวขึ้นเป็นแห่งแรกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเป็นศูนย์กลางสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ (ตอบถูกร้อยละ 93.2) ตลาดหลักทรัพย์ลาวให้ความคุ้มครองดูแล เพื่อให้การซื้อขายหลักทรัพย์ดำเนินไปอย่างมีระเบียบ คล่องตัว โปร่งใส ยุติธรรม และยังให้ความคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น (ตอบถูกร้อยละ 89.8) สำหรับความรู้ ความเข้าใจที่ตอบได้ถูกต้องน้อยที่สุด 3 อันดับแรกคือ ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Fee) เท่ากับ 0.15% ของมูลค่าการซื้อขาย โดยมีอัตราขั้นต่ำ เท่ากับ 750,000 กีบ

(ตอบถูกร้อยละ 33.9) รองลงมาคือ ช่วงเวลาที่เปิดให้บริการซื้อ - ขายหลักทรัพย์ คือ 08.30 น. – 11.30 น. และ มีการประมวลผลการซื้อขายหลักทรัพย์ จะประมวลผล 2 ครั้งต่อวัน คือ เวลา 10.00 น. และ 11.30 น. (ตอบถูกร้อยละ 45.7) และบริษัทหลักทรัพย์ที่เปิดดำเนินการซื้อขายหุ้นสามัญใน สปป.ลาว มี 3 แห่ง คือ บริษัทหลักทรัพย์ BKT บริษัทหลักทรัพย์ล้านช้าง และบริษัทหลักทรัพย์เอเชียแปซิฟิก (ตอบถูกร้อยละ 45.8)

ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ลงทุน มีความรู้ความเข้าใจ ที่ตอบได้ถูกต้องมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ประเทศลาวมีตลาดหลักทรัพย์ ตั้งอยู่ที่นครหลวง เวียงจันทน์ (ตอบถูกร้อยละ 98.6) รองลงมาคือ ตลาดหลักทรัพย์ลาวมีหน้าที่ส่งเสริมการออมและการระดมเงินทุนในประเทศ และ สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจ และอุตสาหกรรมภายในประเทศ (ตอบถูกร้อยละ 87.2) ตลาดหลักทรัพย์ลาวให้ความคุ้มครองดูแล เพื่อให้การซื้อขายหลักทรัพย์ดำเนินไปอย่างมีระเบียบ คล่องตัว โปร่งใส ยุติธรรม และยังให้ความคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น (ตอบถูกร้อยละ 85.8) สำหรับความรู้ ความเข้าใจ ที่ตอบได้ถูกต้องน้อยที่สุด 3 อันดับแรกคือ ความรู้ในเรื่อง ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Fee) เท่ากับ 0.15% ของมูลค่าการซื้อขาย โดยมีอัตราขั้นต่ำ เท่ากับ 750,000 กีบ (ตอบถูกร้อยละ 12.0) รองลงมาคือ ช่วงเวลาที่เปิดให้บริการซื้อ - ขายหลักทรัพย์ คือ 08.30 น. – 11.30 น. และ มีการประมวลผลการซื้อขายหลักทรัพย์ จะประมวลผล 2 ครั้งต่อวัน คือ เวลา 10.00 น. และ 11.30 น. (ตอบถูกร้อยละ 17.7) และบริษัทหลักทรัพย์ที่เปิดดำเนินการซื้อขายหุ้นสามัญใน สปป.ลาว มี 3 แห่ง คือ บริษัทหลักทรัพย์ BKT บริษัทหลักทรัพย์ล้านช้าง และบริษัทหลักทรัพย์เอเชียแปซิฟิก (ตอบถูกร้อยละ 20.6)

จากผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว จำแนกตามประสบการณ์ลงทุน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ลงทุน โดยรวมมีความเห็นด้วยอย่างยิ่ง ต่อด้านวัตถุประสงค์และบทบาทในการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ลาว (มีค่าเฉลี่ย 4.33) โดยความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ตลาดหลักทรัพย์ลาวเป็นช่องทางทางระดมทุนให้แก่บริษัทที่จัดตั้งอยู่ในประเทศลาวและสามารถดึงดูดให้นักลงทุนทั้งในภายในประเทศและต่างประเทศเข้ามาลงทุน (มีค่าเฉลี่ย 4.49) สำหรับความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ตลาดหลักทรัพย์ ลาวมีการคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการเติบโตสูง (มีค่าเฉลี่ย 4.17)

ด้านความเล็งและผลตอบแทน โดยรวมมีความเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย (มีค่าเฉลี่ย 3.88) โดยความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ในการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวนักลงทุนควรติดตามข่าวสารเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจ (มีค่าเฉลี่ย 4.31) สำหรับ

ความคิดเห็นที่มีค่าน้อยที่สุด คือ การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวทำให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพราะถ้าไร้จากการลงทุนไม่ต้องนำไปคำนวณภาษี (มีค่าเฉลี่ย 3.34)

ด้านการดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ลาว โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย (มีค่าเฉลี่ย 3.61) โดยความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์มีความเหมาะสม (มีค่าเฉลี่ย 3.88) สำหรับความคิดเห็นที่มีค่าน้อยที่สุด คือ ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเพียงพอและเหมาะสม (มีค่าเฉลี่ย 3.36)

ด้านการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ลาว โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย (มีค่าเฉลี่ย 3.56) โดยความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวมีระบบบริหารจัดการภายใน ระบบเปิดเผยข้อมูลของบริษัท การจัดทำและรายงานงบการเงินที่ได้มาตรฐาน และระเบียบ และวิธีการในการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์ลาวมีความละเอียดและชัดเจน (มีค่าเฉลี่ย 3.76 เท่ากัน) สำหรับความคิดเห็นที่มีค่าน้อยที่สุด คือ ระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ลาว มีความรวดเร็วในการตัดสินใจต่อการลงทุน (มีค่าเฉลี่ย 3.31)

ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่มีประสบการณ์ลงทุน โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย ต่อด้านวัตถุประสงค์และบทบาทในการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ลาว (มีค่าเฉลี่ย 4.07) โดยความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ตลาดหลักทรัพย์ลาวเป็นแหล่งลงทุนที่น่าสนใจ (มีค่าเฉลี่ย 4.19) สำหรับความคิดเห็นที่มีค่าน้อยที่สุด คือ ตลาดหลักทรัพย์ลาวเป็นองค์กรที่ดีมีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือ (ค่าเฉลี่ย 3.91)

ด้านความเสี่ยงและผลตอบแทน โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย (มีค่าเฉลี่ย 4.01) โดยความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว สิ่งแรกที่นักลงทุนควรทำคือ มีการวางแผนการลงทุนอย่างชัดเจน เช่น วงเงินที่สามารถนำมาลงทุน ระยะเวลาที่ลงทุน ความคาดหวังผลตอบแทน ความสามารถรองรับความเสี่ยง และวางแผนขยายวงเงินในการลงทุน (มีค่าเฉลี่ย 4.33) สำหรับความคิดเห็นที่น้อยที่สุด บังคับทางการเมืองส่งผลต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว เพราะรัฐบาลเป็นผู้กำหนดนโยบายต่างๆ ที่มีผลต่อเศรษฐกิจโดยตรง (มีค่าเฉลี่ย 3.62)

ด้านการดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ลาว โดยรวมมีความคิดเห็นในระดับเฉยๆ (มีค่าเฉลี่ย 3.38) โดยความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์มีความเหมาะสม (มีค่าเฉลี่ย 3.55) สำหรับความคิดเห็นที่มีค่าน้อยที่สุด คือ ตลาดหลักทรัพย์ลาวมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง (มีค่าเฉลี่ย 3.09)

ด้านการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ลาว โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย (มีค่าเฉลี่ย 3.23) โดยมีความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวมีระบบบริหารจัดการภายใน ระบบเปิดเผยข้อมูลของบริษัท การจัดทำและรายงานงบการเงินที่ได้มาตรฐาน (มีค่าเฉลี่ย 3.50) โดยมีความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ระบบการเปิดเผยสารสนเทศโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถเผยแพร่สารสนเทศไปสู่ผู้ลงทุนได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว และมีความยุติธรรม (มีค่าเฉลี่ย 3.02)

จากผลการศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามประสบการณ์ลงทุน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ลงทุนส่วนใหญ่แล้วมีเงินออมในเงินฝากธนาคาร (ร้อยละ 96.6) พิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุนในการตัดสินใจลงทุน (ร้อยละ 76.3) มีความต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนใน 11 – 20% (ร้อยละ 22.0) มีความรู้สึกพึงพอใจในระดับปานกลางต่อผลตอบแทนจากการลงทุนในปัจจุบัน (ร้อยละ 45.8) พร้อมนี้ส่วนใหญ่แล้วยังคงตัดสินใจที่จะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวในอนาคตต่อไป (ร้อยละ 81.4) และเป็นนักลงทุนที่ไม่คำนึงถึงความเสี่ยง (ร้อยละ 64.4) ลงทุนในเงินฝากธนาคารเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 94.9) และมีความต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการจ่ายปันผลที่แน่นอนในอัตราที่เหมาะสม (ร้อยละ 78.0)

ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่มีประสบการณ์ลงทุน พบว่า ส่วนใหญ่แล้ว มีเงินออมในรูปแบบเงินฝากธนาคารมากที่สุด (ร้อยละ 97.7) พิจารณาภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ ในการตัดสินใจลงทุน (ร้อยละ 60.3) มีความต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับ 21 - 30% (ร้อยละ 34.0) มีความรู้สึกพึงพอใจในระดับปานกลางต่อผลตอบแทนจากการลงทุนในปัจจุบัน (ร้อยละ 44.7) มีความสนใจที่จะเข้าไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวในอนาคต (ร้อยละ 62.4) ไม่คำนึงถึงความเสี่ยงต่อการลงทุน (ร้อยละ 52.5) ลงทุนในเงินฝากธนาคารเป็นลำดับแรก (ร้อยละ 98.6) และมีความต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการจ่ายปันผลที่แน่นอนในอัตราที่เหมาะสม (ร้อยละ 70.2)

ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว

จากผลการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบปัญหาเกี่ยวกับการไม่รู้วิธีวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค (ร้อยละ 64.0) รองลงมา คือ ไม่รู้จักแหล่งข้อมูล (ร้อยละ 41.0) ข้อมูลสำหรับการซื้อขายไม่เพียงพอ (ร้อยละ 40.5) ไม่รู้วิธีวิเคราะห์หุ้นตามปัจจัยพื้นฐาน (ร้อยละ 35.5) ช่องทางการซื้อขายไม่สะดวก (ร้อยละ 29.0) และการมีหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ น้อยเกินไป (ร้อยละ 28.5) ราคาหุ้นส่วนใหญ่ไม่สะท้อนราคาตามปัจจัยพื้นฐาน และตลาดมีความผันผวนมากเกินไป (ร้อยละ

13.0เท่ากัน) ไม่ได้รับการดูแลจากบริษัทสมาชิก/เจ้าหน้าที่การตลาด (ร้อยละ 12.5) สำหรับปัญหาด้านอื่นๆ เช่น ไม่มีศูนย์ให้บริการในการซื้อขายหลักทรัพย์ การบริการช้าโดยเฉพาะการเปิดบัญชีหลักทรัพย์ การไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ (ร้อยละ 3.5)

เมื่อจำแนกตามประสบการณ์ลงทุน พบว่า ผู้ที่มีประสบการณ์ลงทุนพบปัญหาจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ การที่ไม่รู้วิธีวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค (ร้อยละ 47.5) รองลงมาคือ มีหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ น้อยเกินไป (ร้อยละ 42.4) และข้อมูลสำหรับการซื้อขายไม่เพียงพอ (ร้อยละ 39.0)

สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ลงทุน พบปัญหาจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ ไม่รู้วิธีวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค (ร้อยละ 70.9) รองลงมาคือ ไม่รู้จักแหล่งข้อมูล (ร้อยละ 47.5) และข้อมูลสำหรับการซื้อขายไม่เพียงพอ (ร้อยละ 41.1)

การอภิปรายผล

การศึกษาทัศนคติของประชาชนอำเภอเมืองหลวงพระบาง จังหวัดหลวงพระบาง ที่มีต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว ได้อภิปรายผลตามแนวคิดองค์ประกอบทัศนคติ (อคฤย์ จาตุรงค์กุล และคลยา จาตุรงค์กุล, 2550 : 219 – 224) ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญมี 3 ประการ ได้แก่ 1) องค์ประกอบด้านความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Component) เป็นความเข้าใจหรือส่วนของความเชื่อ ที่มีต่อสิ่งของหรือบริการ เป็นความรู้ และการรับรู้ ซึ่งได้มาจากการผสมกันระหว่างประสบการณ์โดยตรงต่อทัศนคติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหลายแหล่งข้อมูลความรู้ และผลกระทบท่อการรับรู้ จะกำหนดความเชื่อถือ ซึ่งหมายถึงสภาพด้านจิตใจที่สะท้อนความรู้เฉพาะอย่างของบุคคลและการประเมินเกี่ยวกับความคิด บุคคล สิ่งของหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง 2) องค์ประกอบด้านความรู้สึกหรือความคิดเห็น (Affective Component) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกทางอารมณ์ เช่น ความรู้สึกชอบและไม่ชอบ ดีและไม่ดี มีคุณค่าและไม่มีคุณค่า สภาพอารมณ์ จะสามารถเพิ่มประสบการณ์ด้านบวกหรือด้านลบ ซึ่งประสบการณ์จะมีผลกระทบด้านจิตใจ วิธีปฏิบัติที่ใช้วัดประเมินผล อาศัยเกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจหรือไม่พอใจ ดีหรือไม่ดี เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย 3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) เป็นแนวโน้มที่จะมีการปฏิบัติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตนเรามีทัศนคติเกี่ยวข้องในสิ่งนั้น

จากองค์ประกอบของทัศนคติทั้ง 3 ประการ ผู้ศึกษาได้นำมาประยุกต์ใช้กับแบบสอบถามเพื่อต้องการศึกษาถึง ทัศนคติของประชาชนอำเภอเมืองหลวงพระบาง จังหวัด หลวงพระบาง ต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว โดยในการวัดทัศนคติด้านความรู้ ความเข้าใจ นั้นผู้ศึกษาได้

สอบถามถึงระดับความรู้ ความเข้าใจในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ ความเข้าใจในระดับใด ส่วนองค์ประกอบด้านความรู้สึก หรือด้านความคิดเห็นนั้นได้นำปัจจัยด้าน วัตถุประสงค์และบทบาทในการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ลาว ด้านความเสี่ยงและผลตอบแทน ด้านการดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ และด้านการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ลาว มาใช้เป็นกรอบในการวัดทัศนคติด้านความคิดเห็นที่มีต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว สำหรับองค์ประกอบด้านพฤติกรรม เพื่อต้องการทราบถึงพฤติกรรมจากทัศนคติข้างต้นว่ามีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมด้านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวอย่างไรบ้าง โดยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

องค์ประกอบด้านความรู้ ความเข้าใจ

จากผลการศึกษาทัศนคติของประชาชนอำเภอเมืองหลวงพระบาง จังหวัดหลวงพระบางที่มีต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ ความเข้าใจต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว โดยรวมอยู่ในระดับมาก ต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2553) ได้ทำการศึกษา ความรู้ความเข้าใจ ความต้องการและพฤติกรรมในการลงทุน ของประชาชนเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดทุน สำหรับความรู้ ความเข้าใจ ในการลงทุน ผู้ตอบแบบสอบถามที่ลงทุนหุ้นในปัจจุบัน โดยรวมแล้วมีความรู้ความเข้าใจ ในระดับมาก

องค์ประกอบด้านความคิดเห็น

จากผลการศึกษา ทัศนคติของประชาชนอำเภอเมืองหลวงพระบาง จังหวัดหลวงพระบาง ที่มีต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วย ในเรื่องตลาดหลักทรัพย์ลาวเป็นช่องทางการระดมทุนให้แก่บริษัทที่จัดตั้งอยู่ในประเทศลาว และสามารถดึงดูดให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาลงทุน ไม่สอดคล้องกับ อรุณฉิย์ ปุณณะนิรินนทน์ (2555) ที่ศึกษาเรื่องการรับรู้ของนักลงทุนไทยที่มีต่อการเกิดตลาดหลักทรัพย์ใหม่ เมื่อมีการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน กรณีศึกษาการเปิดตลาดหลักทรัพย์ลาว พบว่า กลุ่มนักลงทุนมีความเห็นด้วยว่าการเปิดตลาดหลักทรัพย์ในประเทศลาวเป็นการระดมทุนจากนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุน ประเทศลาว

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วย ในเรื่องตลาดหลักทรัพย์ลาวเป็นแหล่งลงทุนที่น่าสนใจ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ อรุณฉิย์ ปุณณะนิรินนทน์ (2555) ที่ศึกษาเรื่องการรับรู้ของนักลงทุนไทยที่มีต่อการเกิดตลาดหลักทรัพย์ใหม่เมื่อมีการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน กรณีศึกษาการ

เปิดตลาดหลักทรัพย์ลาว พบว่า กลุ่มนักลงทุนไทยมีความเห็นด้วย ว่า การลงทุนในประเทศลาวยังมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากเป็นตลาดใหม่มีหุ้นจดทะเบียนยังน้อยเลยยังไม่ค่อยเป็นที่น่าสนใจ

ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยในเรื่อง การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวส่วนมากเป็นการลงทุนเพื่อเก็งกำไรในระยะสั้นมากกว่าการลงทุนในระยะยาว ไม่สอดคล้องกับ อรุณชัย ปุณณะนิธินนทน์ (2555) ที่ศึกษาเรื่องการรับรู้ของนักลงทุนไทยที่มีต่อการเกิดตลาดหลักทรัพย์ใหม่ เมื่อมีการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน กรณีศึกษาการเปิดตลาดหลักทรัพย์ลาว พบว่า นักลงทุนมีความเห็นด้วยต่อ ณ ตอนนี้อยู่ในประเทศไทยจะเป็นการลงทุนในลักษณะการลงทุนระยะยาวมากกว่าจะเป็นการลงทุนระยะสั้น เพื่อการเก็งกำไร

องค์ประกอบด้านพฤติกรรมลงทุน

จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ระดับมาก มีการลงทุนในเงินฝากธนาคารมากที่สุด สอดคล้องกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (2545) ได้สำรวจเกี่ยวกับพฤติกรรม ความต้องการ ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติของผู้ลงทุนเกี่ยวกับการลงทุน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีความสามารถยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับค่อนข้างมาก และมีการลงทุนในเงินฝาก

จากผลการจำแนกตามประสบการณ์ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว พบว่า ส่วนมากเป็นผู้ที่ยังไม่เคยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว โดยให้เหตุผลว่า ขาดความรู้ความเข้าใจต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ สอดคล้องกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2553) ได้ทำการศึกษา ความรู้ความเข้าใจ ความต้องการและพฤติกรรมในการลงทุน ของประชาชนเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดทุน พบว่า ส่วนมากเป็นผู้ที่ยังไม่ได้ลงทุนในตลาดทุน โดยให้เหตุผลว่า ขาดความรู้ความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ที่ลงทุน

ผู้ที่ยังคงเลือกลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวอยู่ ให้สาเหตุว่า เพราะเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ไม่สอดคล้องกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2553) พบว่า ผู้ที่ลงทุนในปัจจุบัน ให้เหตุผลหลักที่ว่า เพราะต้องการผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝากธนาคาร

ผู้ตอบแบบสอบถามที่เลิกลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ให้เหตุผลที่ว่า เพราะไม่มีที่ปรึกษาการลงทุนที่เชี่ยวชาญ ไม่สอดคล้องกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2553) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ เคยลงทุนและปัจจุบันเลิกลงทุนแล้ว ให้เหตุผลว่า เพราะต้องการนำเงินออมไปลงทุนในจุดประสงค์อื่นเพราะกังวลในเรื่องความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ

ผู้ที่มิประสบความสำเร็จลงทุน ให้เหตุผลที่เลือกเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวว่า เพราะต้องการผลตอบแทนระยะยาวในรูปของเงินปันผล และส่วนมากใช้ ปัจจัยพื้นฐานในการพิจารณาเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ลาว สอดคล้องกับ วิญญู ดิชเจริญ (2551) ได้ทำการศึกษา พฤติกรรมของนักลงทุนในการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาปัจจัยที่ นักลงทุนใช้พิจารณาในการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ พบว่า นักลงทุนในหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ มี วัตถุประสงค์ที่สำคัญในการลงทุน คือ เพื่อต้องการเก็งกำไร และพิจารณาปัจจัยพื้นฐานในการ ตัดสินใจเลือกลงทุนในหลักทรัพย์

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้สึกเฉยๆ ต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ลาว ไม่สอดคล้อง กับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (2545) ได้สำรวจเกี่ยวกับ พฤติกรรม ความต้องการ ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติของผู้ลงทุนเกี่ยวกับการลงทุน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้สึกไม่พอใจแต่ยังสนใจลงทุนอยู่

จากผลการศึกษาพบว่าผู้ลงทุนส่วนใหญ่ ต้องการให้มีการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว ผ่านช่องทางทางสัมมนา ซึ่งไม่สอดคล้องกับ สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (2545) ได้สำรวจเกี่ยวกับพฤติกรรม ความ ต้องการ ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติของผู้ลงทุนเกี่ยวกับการลงทุน พบว่า ผู้ลงทุนส่วนใหญ่ ต้องการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนผ่าน สื่อต่างๆ และบริษัทจดทะเบียนในหลักทรัพย์ และ ต้องการให้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนผ่าน แผ่นพับ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบว่า ไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ในหนึ่งสัปดาห์ และไม่มีการซื้อขายหุ้นในหนึ่งวัน ร้อยละ 36.0 เท่ากัน และมีระยะเวลาถือครองหลักทรัพย์ มากกว่า 1 ปี ร้อยละ 40.6 ไม่สอดคล้องกับ อัมพวัน นันทขว้าง (2545) ได้ทำการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ 1- 5 ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ 57.1 และปริมาณเงินลงทุนอยู่ระหว่าง 100001 – 300000 บาท ร้อยละ 39.8 โดยมีระยะเวลาการถือครองเพียง 1 สัปดาห์ ร้อยละ 35.9

ผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับอายุ 22 – 30 ปี มีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง ได้ในระดับดี ร้อยละ 67.9 และส่วนใหญ่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุน ในระดับค่อนข้างสูง ต้องการในระดับ 21 – 30% และ 41 – 50 % ไม่สอดคล้องกับ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2555) ได้ศึกษาโครงการวิจัยพฤติกรรมกรรมการออมและการลงทุน: กลุ่มคน อายุ 20 – 29 ปี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงสูงได้ ในขณะที่ ยอมรับผลตอบแทนในระดับต่ำ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับอายุ 22 – 30 ปี ให้เหตุผลที่เลือกเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว เนื่องจาก ต้องการผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล ไม่สอดคล้องกับ สถาบันวิจัย และให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2555) ได้ศึกษาโครงการวิจัยพฤติกรรมกรรมการออม และการลงทุน: กลุ่มคนอายุ 20 – 29 ปี พบว่า เหตุผลหลักที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกลงทุนในหุ้น เพราะต้องการมีประสบการณ์และต้องการมีรายได้เสริมจากงานประจำ โดยมองผลประโยชน์ในระยะสั้นเป็นหลัก

ผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับอายุ 22 – 30 ปี มีความรู้ความเข้าใจต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2555) ได้ศึกษาโครงการวิจัยพฤติกรรมกรรมการออมและการลงทุน: กลุ่มคนอายุ 20 – 29 ปี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในระดับน้อย

ข้อค้นพบ

สิ่งที่ค้นพบจากการศึกษาเรื่องทัศนคติของประชาชนอำเภอเมืองหลวงพระบาง จังหวัดหลวงพระบาง ที่มีต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว โดยแยกตามองค์ประกอบของทัศนคติดังนี้

ด้านความรู้ความเข้าใจ

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว อยู่ในระดับดี โดยส่วนใหญ่จะรับรู้ ทราบ และเข้าใจถึง ภาพรวมของตลาดหลักทรัพย์ลาว บทบาทของการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ลาว และความรู้ขั้นพื้นฐานของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว ได้แก่ ความรู้ในเรื่องที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ บทบาทหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ลาว การจำหน่ายของหุ้นมีกี่ประเภท และความหมายของหุ้นสามัญ ขั้นตอนการทำเอกสารลงทะเบียนเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ และความรู้ ความเข้าใจในเรื่องผลตอบแทนโดยรวม ที่ได้จากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจน ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์โดยพื้นฐาน ตัวอย่างเช่น วิธีการลดความเสี่ยงจากการลงทุน การติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจในการลงทุน และควรทำการลงทุนด้วยความรู้ ความเข้าใจของนักลงทุนเป็นหลัก

2. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ของตลาดหลักทรัพย์ลาว ได้แก่ ค่าธรรมเนียมของการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่เปิดดำเนินการให้ซื้อขายหุ้นสามัญใน สปป.ลาว ความรู้ในเรื่อง ช่วงเวลาที่เปิดให้บริการซื้อ – ขายหลักทรัพย์ และช่วงเวลาในการประมวลผลการซื้อขายหลักทรัพย์ ของตลาดหลักทรัพย์ลาว ตลอดจน

ความรู้เกี่ยวกับการการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น เทคนิคการวิเคราะห์ ปัจจัยทางเทคนิค เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน เห็นได้ในปัญหาส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ลงทุน มีมากที่สุดจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวในปัจจุบัน

3. ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิง โดยรวมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว อยู่ในระดับมากเหมือนกัน

ความรู้ความเข้าใจที่เพศชาย ตอบได้ถูกต้องได้มากกว่าเพศหญิง ได้แก่

- ความรู้ในหัวข้อ บริษัทสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ลาว (Broker) มีหน้าที่เป็นนายหน้าทำการซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุน โดยได้รับค่าธรรมเนียมเป็นการตอบแทน
- ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Fee) เท่ากับ 0.15% ของมูลค่าการซื้อขาย โดยมีอัตราขั้นต่ำ เท่ากับ 750,000 กีบ
- อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่นๆ เช่น เงินฝาก และขณะเดียวกันก็เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนประเภทอื่นๆ ด้วยเช่นกัน
- นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว สามารถลดความเสี่ยงจากการลงทุนได้ โดยทำการศึกษาประวัติความเป็นมาของบริษัทในอดีต ทำการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต ฟังความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ และดูแนวโน้มของอุตสาหกรรม รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่บริษัทเปิดเผย

สำหรับความรู้ความเข้าใจที่เพศชาย ตอบได้ถูกต้องน้อยกว่าเพศหญิง คือ ความรู้ในหัวข้อ ในปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ลาว มีการจำหน่ายหลักทรัพย์เพียง 1 ประเภท คือ หุ้นสามัญเท่านั้น

4. ผู้ตอบแบบสอบถามทุกระดับอายุ มีความรู้ความเข้าใจต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว ในระดับต่างกัน ดังนี้

ผู้ตอบแบบสอบถามระดับอายุ 22 – 30 ปี มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับน้อยกว่าความรู้ ความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถามระดับอายุอื่นๆ คือ

- ความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อ บริษัทสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ลาว (Broker) มีหน้าที่เป็นนายหน้าทำการซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุน โดยได้รับค่าธรรมเนียมเป็นการตอบแทน

- อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่นๆ เช่น เงินฝาก และขณะเดียวกันก็เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนประเภทอื่นๆ ด้วยเช่นกัน
- นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว สามารถลดความเสี่ยงจากการลงทุนได้ โดยทำการศึกษาประวัติความเป็นมาของบริษัทในอดีต ทำการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต พังความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ และดูแนวโน้มของอุตสาหกรรม รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่บริษัทเปิดเผย

ผู้ตอบแบบสอบถามระดับอายุ 31 – 40 ปี มีความรู้ ความเข้าใจ น้อยกว่าความรู้ ความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถามระดับอายุอื่นๆ คือ

- ความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อ ตลาดหลักทรัพย์ลาวมีหน้าที่ส่งเสริมการออม และการระดมเงินทุนในประเทศและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจและอุตสาหกรรมภายในประเทศ

ผู้ตอบแบบสอบถามระดับอายุ 41 – 50 ปี มีความรู้ ความเข้าใจ มากกว่าความรู้ความเข้าใจ ของผู้ตอบแบบสอบถามระดับอายุอื่นๆ คือ

- ความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อ หุ้นสามัญ หมายถึง สินค้าที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และเป็นตราสารประเภทหุ้นทุน ซึ่งออกโดยบริษัทมหาชน จำกัด ที่ทำการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว โดยบริษัทจดทะเบียนมีความต้องการระดมเงินทุนจากประชาชนเพื่อมาดำเนินกิจการ

ผู้ตอบแบบสอบถามระดับอายุ 51 – 60 ปี มีความรู้ ความเข้าใจ น้อยกว่า ความรู้ ความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถามระดับอายุอื่นๆ คือ

- ความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อ ประเทศลาวจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ลาวขึ้นเป็นแห่งแรกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเป็นศูนย์กลางสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์
- ตลาดหลักทรัพย์ลาวให้การคุ้มครองดูแล เพื่อให้การซื้อขายหลักทรัพย์ดำเนินไปอย่างมีระเบียบ คล่องตัว โปร่งใส ยุติธรรมและยังให้ความคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
- บริษัทหลักทรัพย์ที่เปิดดำเนินการซื้อขายหุ้นสามัญใน สปป.ลาว มี 3 แห่ง คือ บริษัทหลักทรัพย์ BKT บริษัทหลักทรัพย์ล้านช้าง และบริษัทหลักทรัพย์ เอเชียแปซิฟิก

- นักลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ด้วยตัวเองทางอินเทอร์เน็ต โดยไม่จำเป็นต้องส่งคำสั่งผ่านตัวแทนผู้จำหน่าย

5. ผู้ที่มีประสบการณ์ลงทุน มีความรู้ ความเข้าใจในระดับดี ถึงดีมาก ต่อภาพรวมของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว แต่ยังมีความรู้ความเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ค่อนข้างน้อยมาก เช่น ขาดความรู้ในด้านการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยทางเทคนิค เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในหลักทรัพย์ ตลอดจนผู้ที่ไม่ได้มีประสบการณ์ลงทุน ก็เช่นเดียวกัน

จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ยังไม่มีประสบการณ์ลงทุนมีทัศนคติเชิงบวกต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว โดยผู้ที่ลงทุน และยังไม่ได้ลงทุนในปัจจุบันมีแนวโน้มสนใจลงทุนในหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวในอนาคต เป็นจำนวนมาก

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ลงทุน มีความรู้ ความเข้าใจ ที่มากกว่า ความรู้ ความเข้าใจ ของผู้ที่ไม่ได้มีประสบการณ์ลงทุน คือ

- ความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อ ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Fee) เท่ากับ 0.15% ของมูลค่าการซื้อขาย โดยมีอัตราขั้นต่ำ เท่ากับ 750,000 กีบ
- ในปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ลาว มีการจำหน่ายหลักทรัพย์เพียง 1 ประเภท คือ หุ้นสามัญ เท่านั้น
- หุ้นสามัญ หมายถึง สินค้าที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และเป็นตราสารประเภทหุ้นทุน ซึ่งออกโดยบริษัทมหาชนจำกัด ที่ทำการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว โดยบริษัทจดทะเบียนมีความต้องการระดมเงินทุนจากประชาชนเพื่อมาดำเนินกิจการ
- บริษัทหลักทรัพย์ที่เปิดดำเนินการซื้อขายหุ้นสามัญใน สปป.ลาว มี 3 แห่ง คือ บริษัทหลักทรัพย์ BKT บริษัทหลักทรัพย์ล้านช้าง และบริษัทหลักทรัพย์เอเชียแปซิฟิก
- ช่วงเวลาที่เปิดให้บริการซื้อ - ขายหลักทรัพย์ คือ 08.30 น. – 11.30 น. และ มีการประมวลผลการซื้อขายหลักทรัพย์ จะประมวลผล 2 ครั้งต่อวัน คือ เวลา 10.00 น. และ 11.30 น.
- ความรู้ในหัวข้อ นักลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ด้วยตัวเองทางอินเทอร์เน็ต โดยไม่จำเป็นต้องส่งคำสั่งผ่านตัวแทนผู้จำหน่าย

สำหรับหัวข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่มีประสบการณ์ลงทุน มีความรู้ ความเข้าใจ มากกว่า ความรู้ ความเข้าใจของผู้ที่มีประสบการณ์ลงทุน คือ

- นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว สามารถลดความเสี่ยงจากการลงทุนได้ โดยทำการศึกษาประวัติความเป็นมาของบริษัทในอดีต ทำการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต พังความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ และดูแนวโน้มของอุตสาหกรรม รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่บริษัทเปิดเผย

ด้านความคิดเห็น

1. ผู้ตอบแบบสอบถามระดับอายุ 22 – 30 ปี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับที่น้อยกว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามระดับอายุอื่นๆ คือ

- ความคิดเห็นในเรื่อง ตลาดหลักทรัพย์ลาวเป็นแหล่งลงทุนที่น่าสนใจ
- ความคิดเห็นในเรื่องการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวทำให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพราะกำไรจากการลงทุนไม่ต้องนำไปคำนวณภาษี
- การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพื่อเก็งกำไรในระยะสั้นมากกว่าการลงทุนในระยะยาว
- การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว สิ่งแรกที่นักลงทุนควรทำคือ มีการวางแผนการลงทุนอย่างชัดเจน เช่น วงเงินที่สามารถนำมาลงทุน ระยะเวลาที่ลงทุน ความคาดหวังผลตอบแทน ความสามารถรองรับความเสี่ยง และวางแผนขยายวงเงินในการลงทุน
- ความคิดเห็นในเรื่อง ตลาดหลักทรัพย์ลาวมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง

สำหรับความคิดเห็น ที่อยู่ในระดับที่มากกว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามระดับอายุอื่นๆ คือ

- ความคิดเห็นต่อด้านการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ลาว มีความคิดเห็นในทุกประเด็นย่อยๆ อยู่ในระดับที่มากกว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามระดับอายุอื่นๆ

2. ผู้ตอบแบบสอบถามระดับอายุ 31– 40 ปี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับที่ดีกว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามระดับอายุอื่นๆ คือ

- ความคิดเห็นในเรื่อง ตลาดหลักทรัพย์ลาวมีการคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการเติบโตสูง
- ความคิดเห็นในเรื่อง ในการตัดสินใจ ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวต้องตัดสินใจลงทุนด้วยความรู้ ความเข้าใจของนักลงทุนเป็นหลัก

3. ผู้ตอบแบบสอบถามระดับอายุ 41– 50 ปี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับที่ดีกว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามระดับอายุอื่นๆ คือ

- ความคิดเห็นในเรื่อง การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพื่อเก็งกำไรในระยะสั้นมากกว่าการลงทุนในระยะยาว

4. ผู้ตอบแบบสอบถามระดับอายุ 51– 60 ปี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับที่ดีกว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามระดับอายุอื่นๆ คือ

- ความคิดเห็นในเรื่อง การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวให้ผลตอบแทนและมีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนในประเภทอื่นๆ

สำหรับความคิดเห็นอยู่ในระดับที่น้อยกว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามระดับอายุต่างๆ คือ

- ความคิดเห็นในเรื่อง ปัจจัยทางการเมืองส่งผลต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว เพราะรัฐบาลเป็นผู้กำหนดนโยบายต่างๆ ที่มีผลต่อเศรษฐกิจโดยตรง
- ด้านการดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยรวมมีความคิดเห็นในทุกประเด็นย่อยๆ อยู่ในระดับที่น้อยกว่าผู้ตอบแบบสอบถามระดับอายุอื่นๆ
- ด้านการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ลาว มีความคิดเห็นในทุกประเด็นย่อยๆ อยู่ในระดับที่น้อยกว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามระดับอายุอื่นๆ

3. ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ลงทุน มีความคิดเห็นต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว ในด้านวัตถุประสงค์และบทบาทในการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ลาว โดยรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับที่ดีกว่า ความคิดเห็นของผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ลงทุน

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ลงทุน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับที่ดีกว่าความคิดเห็นของผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ลงทุน คือ

- ความคิดเห็นในเรื่อง ตลาดหลักทรัพย์ลาวมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง
- ความคิดเห็นในเรื่องระเบียบ และวิธีการในการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์ลาวมีความละเอียดและชัดเจน
- เรื่องระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ลาว มีความโปร่งใสถูกต้อง และเพียงพอให้ผู้ลงทุนสามารถตัดสินใจลงทุน

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ลงทุน มีความคิดเห็นที่เห็นด้วยในระดับที่น้อยกว่าความคิดเห็นของผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ลงทุนคือ

- เรื่อง การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวทำให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพราะกำไรจากการลงทุนไม่ต้องนำไปคำนวณภาษี
- การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว สิ่งแรกที่นักลงทุนควรทำคือ มีการวางแผนการลงทุนอย่างชัดเจน เช่น วงเงินที่สามารถนำมาลงทุน ระยะเวลาที่ลงทุน ความคาดหวังผลตอบแทน ความสามารถรองรับความเสี่ยง และวางแผนขยายเงินในการลงทุน

ด้านพฤติกรรมลงทุน

1. ผู้ตอบแบบสอบถามที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว ส่วนใหญ่ไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์เลยต่อวันและใน 1 สัปดาห์
2. ผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการลงทุนไม่แตกต่างกัน โดยเมื่อทำการเปรียบเทียบแล้วเห็นว่าทั้งเพศชายและเพศหญิง และผู้ตอบแบบสอบถามทุกระดับอายุ ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการลงทุนที่ไม่แตกต่างกัน
3. ผู้ที่ยังไม่ได้ลงทุน และเลิกลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวในปัจจุบันนั้น ส่วนมากให้เหตุผลว่า ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เป็นลำดับแรก
4. ปัญหาที่ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งที่มีประสบการณ์ลงทุนและไม่มีประสบการณ์ลงทุน มีต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวในปัจจุบัน คือ การไม่รู้วิธีวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค เป็นลำดับแรก โดยที่ผู้ที่มีประสบการณ์ลงทุน พบปัญหากับการ มีหุ้นในตลาดหลักทรัพย์น้อยเกินไปเป็นอันดับรองลงมา สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ลงทุน คือ พบปัญหากับการไม่รู้จักแหล่งข้อมูล
5. ในด้านลักษณะของหลักทรัพย์ที่จะเลือกลงทุนของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอนและจ่ายในอัตราที่เหมาะสม เป็นลำดับแรก เหมือนกัน และเมื่อเปรียบเทียบแล้วทั้งเพศชายและเพศหญิง และทุกระดับอายุ ตลอดทั้งผู้ที่มีประสบการณ์ลงทุนและผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว เห็นว่ามีความต้องการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีลักษณะไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะที่มีต่อตลาดหลักทรัพย์ลาว

จากผลการศึกษาค้นคว้าทัศนคติของประชาชนอำเภอเมืองหลวงพระบาง จังหวัดหลวงพระบาง ที่มีต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว ทำให้เห็นได้ว่า ตลาดหลักทรัพย์ลาว ควรทำการจัดตั้งสำนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ที่อำเภอเมืองหลวงพระบาง จังหวัดหลวงพระบาง ในการ

ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ ของตลาดหลักทรัพย์ลาว เนื่องจากแนวโน้มความสนใจในการเข้าไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวในอนาคตของประชาชนอำเภอเมืองหลวงพระบาง มีแนวโน้มสูงมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้การดำเนินการของการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ลาว ประสบผลสำเร็จและเป็นที่ยอมรับ จึงมีข้อเสนอแนะให้กับตลาดหลักทรัพย์ลาว โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทุน ส่วนใหญ่มีความสนใจต้องการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวในอนาคต และเมื่อพิจารณาความรู้ ความเข้าใจที่มีต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว อยู่ในระดับมาก และจากผลของการศึกษาเหตุผลหลักที่ทำให้ยังไม่เคยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว เพราะขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นอันดับแรก เหตุผลรองลงมา คือ การไม่มีผู้แนะนำให้คำปรึกษา และกลัวการขาดทุน จากเหตุผลต่างๆ เหล่านี้ อธิบายได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ดีมากต่อตลาดหลักทรัพย์ลาว แต่เข้าใจว่าตนเองยังขาดความรู้ อย่างเพียงพอ จึงทำให้ไม่ยอมลงทุนในหลักทรัพย์ อีกทั้งยังไม่มีผู้แนะนำหรือให้คำปรึกษา ในเรื่องการลงทุนด้านนี้ได้ จึงส่งผลให้รู้สึก หรือมีความคิดเห็นต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว อยู่ในระดับเฉยๆ ดังนั้นเพื่อปรับทัศนคติในด้านความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และพฤติกรรมการลงทุนของผู้ที่ยังไม่เคยลงทุนนี้ โดยการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง ในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวนี้ ทางตลาดหลักทรัพย์ลาวควรมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวให้เป็นที่เข้าใจอย่างละเอียดและชัดเจน ให้แก่ประชาชนชาวอำเภอเมืองหลวงพระบาง โดยเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ลาว รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนหลักทรัพย์ โบรกเกอร์/ตัวแทนนายหน้า ความรู้พื้นฐานต่างๆ ในการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น กระบวนการดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ วิธีการที่จะเข้าไปลงทุนและขั้นตอนต่างๆ ในการลงทุน ตลอดจนวิธีการที่สำคัญต่างๆ ในการลงทุนในหลักทรัพย์ และระเบียบการต่างๆ ราคาซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ในแต่ละครั้ง รวมทั้งเทคนิคหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดหุ้นต่างๆ

เพื่อเป็นการสร้างความสนใจ และกระตุ้นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จากประชาชนชาวหลวงพระบางเพิ่มสูงขึ้นนั้น จะต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ ความเข้าใจ ผ่านสื่อต่างๆ เช่น มีการรณรงค์สู่มวลชน เพื่อให้หันมาสนใจมาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีการจัดงานกิจกรรมต่างๆ ขึ้น เพื่อเป็นการเล็งให้เห็นถึงบทบาทและความสำคัญของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวที่มีต่อภาพรวมเศรษฐกิจและต่อความเป็นไปในชีวิตทางเศรษฐกิจของผู้คนในสังคม และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับทางเลือกรูปแบบใหม่ของการลงทุน ที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าการลงทุนในเงินฝากธนาคาร จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น เล่นเกมส์การลงทุนใน

หลักทรัพย์ จัดการแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ลาวเพื่อชิงของรางวัล และสร้างตลาดจำลอง และจัดกิจกรรมการลงทุนในหลักทรัพย์แบบจำลอง เพื่อให้ประชาชนชาวหลวงพระบาง ได้ทดลองการลงทุน ทดลองทำการซื้อขายหลักทรัพย์ และทำการโฆษณา ผ่านทางโทรทัศน์ วิทยุ แผ่นพับ และหนังสือพิมพ์ให้มากขึ้น เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความสนใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดเสถียรภาพในตลาดยิ่งขึ้น และจะต้องมีการจัดงานสัมมนา และฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องความรู้พื้นฐานและหลักการพื้นฐานที่สำคัญของการลงทุน โครงสร้างและกระบวนการทำงานของตลาดหลักทรัพย์ลาว ระบบวิธีการลงทุนอย่างเป็นขั้นตอน แนะนำแนวทางการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่มีศักยภาพเพื่อพิจารณาและประกอบการตัดสินใจลงทุน และความรู้ต่างๆที่สำคัญต่อการลงทุน

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจที่มีประสิทธิภาพ ทางตลาดหลักทรัพย์ลาว ควรมีการจัดตั้งทีมงานการตลาดที่มีประสบการณ์ มีพื้นฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจลาว จัดส่งเจ้าหน้าที่เหล่านี้ไปให้คำแนะนำแก่ผู้ที่สนใจลงทุน และนักลงทุนในปัจจุบัน นับตั้งแต่การแนะนำความรู้พื้นฐานทางด้านกระบวนการลงทุนและวิธีการต่างๆ เกี่ยวกับการเข้าไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว ความรู้พื้นฐานด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ไปจนถึงการแนะนำให้รู้จักการบริหารความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ นักลงทุนสามารถลงทุนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ตนเองได้รับ และสามารถลงทุนอย่างมีเหตุผลด้วย ซึ่งจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ และความมั่นใจที่มีต่อการลงทุนสูงขึ้น

2. กลุ่มนักลงทุนในปัจจุบันของตลาดหลักทรัพย์ลาว ในอำเภอเมืองหลวงพระบาง จังหวัดหลวงพระบาง ในปัจจุบันมีความต้องการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนระยะยาวที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ด้วยปัญหาคือ การมีหุ้นในตลาดหลักทรัพย์น้อยเกินไป ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ลาว ควรเร่งพัฒนาสินค้า เพื่อสร้างเป็นทางเลือกที่หลากหลายให้แก่ผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว โดยการเพิ่มจำนวนหลักทรัพย์ให้มากขึ้น ด้วยการส่งเสริมให้ตลาดหลักทรัพย์ลาวเป็นแหล่งระดมเงินทุนให้กับธุรกิจต่างๆ ขนาดที่ดำเนินกิจการภายในประเทศลาว โดยต้องมีการสื่อสาร แนะนำ และให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจขนาดใหญ่ ให้รู้จักช่องทาง และประโยชน์ของการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ลาว และจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบในการบริการให้ความรู้ทางการเงินแก่ธุรกิจต่างๆที่เป็นเป้าหมาย

จากผลการศึกษาในกลุ่มนี้ พบว่า ความรู้ และความเข้าใจ อยู่ในระดับน้อย ในหัวข้อ ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์ที่เปิดดำเนินการซื้อขายหุ้นสามัญใน สปป.ลาว ช่วงเวลาที่เปิดให้บริการ ซื้อขายหลักทรัพย์ และวิธีการประมวลผลการซื้อขายหลักทรัพย์ ของระบบตลาด

หลักทรัพย์ลาว ช่องทางการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์แต่ละครั้ง ประเภทของตราสารทางการเงินที่กำหนดในตลาดหลักทรัพย์ลาว และปัญหาส่วนใหญ่ของนักลงทุน ที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจต่อการใช้วิธีการในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วยปัจจัยทางเทคนิค ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ลาวควรเร่งพัฒนาการแนะนำการลงทุน และการบริหารจัดการเงินลงทุน โดยมีอาชีพ ให้เป็นที่เข้าใจแก่นักลงทุนในปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์ลาว ควรมีการสัมมนาฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับความรู้ในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว ด้านวิธีการ กฎเกณฑ์ เงื่อนไขต่าง ๆ วิธีการลงทุน เทคนิคที่จำเป็นต่างๆ หรือกลยุทธ์ที่สำคัญต่างๆ ให้แก่นักลงทุนในอำเภอเมือง หลวงพระบาง ได้ทราบถึงวิธีการซื้อขายหลักทรัพย์ ช่วงเวลาไหนที่เหมาะสมในการทำการซื้อ และขายหลักทรัพย์ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้นักลงทุนในปัจจุบันมีการเคลื่อนไหวดำเนินการซื้อและขายหลักทรัพย์มากขึ้น

3. ควรพัฒนาระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ลาว ให้มีความสะดวกสบายและง่ายต่อการดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์แก่นักลงทุน เช่น พัฒนาระเบียบการต่างๆ ลดขั้นตอนในการอนุมัติรหัสนักลงทุน และพัฒนาช่องทางการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพิ่มสร้างความสะดวกสบายต่อการเข้าถึงคำสั่งซื้อขายได้อย่างรวดเร็ว และสร้างฐานข้อมูล และความรู้ต่างๆ ต่อการลงทุน ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ได้ และพัฒนาวิธีการซื้อขายยุ่งยากซับซ้อน ให้ทำได้ง่าย และสะดวกต่อการลงทุนมากขึ้น อย่างเช่น ระยะเวลาการชำระและส่งมอบหลักทรัพย์ เมื่อมีการซื้อขายเกิดขึ้น

4. ควรเพิ่มจำนวนหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ลาวให้มีจำนวนมากขึ้น ด้วยการเพิ่มบริษัทจดทะเบียนหลักทรัพย์ที่มีศักยภาพให้มากขึ้น โดยชักจูงประธานบริษัทต่างๆ ที่มีความพร้อมและศักยภาพเพียงพอต่อการตัดสินใจเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ลาว ด้วยการส่งเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจทางการเงินเข้าไปในบริษัทเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อหารือกำหนดช่องทางต่างๆ ที่เป็นไปได้ในการปรับปรุงการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทให้ได้ตามเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์ลาว เป็นต้น

5. ควรมีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวที่เข้าใจง่าย เพื่อแนะนำความรู้ พื้นฐานการลงทุน โครงสร้าง ระเบียบ หลักการต่างๆ และวิธีการลงทุนในหลักทรัพย์ เป็นต้น และเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ผ่านสื่อต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มนักลงทุน และผู้ที่สนใจลงทุนได้อย่างกว้างขวาง เช่น หนังสือ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น

6. ตลาดหลักทรัพย์ลาว ควรมีการทบทวน กฎระเบียบ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ต่างๆ ของบริษัทที่จะทำการเข้าไปจดทะเบียนหลักทรัพย์ กับตลาดหลักทรัพย์ และควรมีนโยบาย

ผ่อนปรนเพื่อจูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญ่ใน สปป ลาว ได้ตื่นตัวในการเข้าไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว

7. ควรมีการพัฒนาาร่วมกันระหว่างตลาดหลักทรัพย์ลาวและบริษัทหลักทรัพย์ รวมถึงโบรกเกอร์/ตัวแทนนายหน้า เกี่ยวกับการเผยแพร่และสร้าง ความรู้ ความเข้าใจแก่นักลงทุน และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย